

“Đi” cà phê để... bảo vệ môi trường

✧ NHẬT ANH



“Người ta đến quán cà phê không chỉ để... uống cà phê, mà còn để gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu và thể hiện cảm xúc.”

Đã có quán cà phê nhạc, nơi ta thỏa sức bay bổng với những giai điệu réo rắt, ngọt ngào và da diết của bản hợp tấu piano, violon và guitar... Đã có quán cà phê sách, những “nàng thơ” thả hồn theo con chữ bên ly cà phê béo ngọt sóng sánh. Đã có quán cà phê của người khuyết tật, nơi ta bắt gặp trái tim mạnh mẽ và tròn đầy tình yêu cuộc sống trong những thân thể không lành lặn.

...Và đã bao giờ bạn đặt chân đến những quán cà phê “xanh”? Ở đó, mỗi bạn đi về lại được gửi gắm một thông điệp nho nhỏ, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống. Đến với quán cà phê “xanh” để nhận ra rằng có rất nhiều cách để tận hưởng nhưng vẫn bảo toàn thiên nhiên. Không lý thuyết dài dòng, mà chính từ những hành động bình thường giản đơn nhất!

Từ thiết kế...

Điều dễ nhận thấy nhất khi bước vào một quán cà phê theo phong cách “xanh”, đó là màu sắc thiết kế rất đối dụ dàng và hài hòa. Trần và mái được sơn màu sáng, phản xạ ánh sáng, mang lại cho không gian sự mát mẻ, tinh khôi. Chất liệu thường sử dụng để làm sàn, tường là tre, nứa, hay gỗ. Hoặc bạn có thể sẽ ngạc nhiên, thích thú trước một quán cà phê được

làm toàn bằng giấy, từ dán tường, bàn, ghế, các vật dụng trang trí, cho đến ly, tách... Không chỉ đẹp mà chọn vật liệu xây dựng tái chế còn “cứu thoát” hàng trăm cây cổ thụ khỏi bị đốn hạ.

Không gian xanh mát với thảm thực vật được chăm chút bằng hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc ống phun, giúp giảm hơn 70% lượng nước tiêu dùng so với cách tưới thông thường. Năng lượng được tiết giảm tối đa bằng cách sử dụng đèn compact. Vào buổi tối, nhất là những đêm đặc biệt như thời điểm diễn ra chiến dịch một giờ tắt điện - “Earth Hour”, thay vì mở đèn, thắp một ngọn nến nhỏ với hương hoa quẩn quít còn tạo không gian ấm áp và lãng mạn. Chỉ một giờ cho cả trái đất và tâm hồn chúng ta cùng được nghỉ ngơi!



**Cafe Giấy - 237/148A
Trần Văn Đang với
vật dụng trang trí và bàn
ghế... đều từ giấy tái chế.**



Café Gỗ phế liệu - 34 Tầng Bat Hổ, P.11, Q.3, Tp.HCM thống nhất một loại vật liệu kể cả bàn ghế, kệ đựng sách báo.

Cho đến hương vị...

Điểm nổi bật ở một quán cà phê “xanh” là không phục vụ các thức uống và món ăn có liên quan đến thịt, cá, trứng... Bạn biết không, chăn nuôi là ngành lãng phí nhiều nước nhất (sản xuất 1kg thịt, cần đến 15.000 lít nước), gây ô nhiễm và sinh nhiều khí thải nhất (18% lượng CO₂ trên trái đất là do ngành chăn nuôi sinh ra). Nhưng đừng lo, bạn vẫn “mãn nhãn” với một danh sách rất nhiều món ngon vô cùng hấp dẫn được chế biến từ trái cây, đậu nành, nấm, hành tây, rau củ... rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp mà không làm tổn hại môi trường.

Quán cà phê “xanh” sẽ là thiên đường cho những người bảo vệ môi trường, ăn chay, hoặc đơn giản chỉ là những người thích... thưởng thức món ngon!

... Và thêm tri thức

Có thể xem các quán cà phê “xanh” là nơi kết nối những người có ý thức sống phải biết bảo vệ môi trường. Một buổi chiều Sài Gòn nắng nhạt nào đó, đến với Café Giấy, RuA Coffee, Eco Drynks Coffee Shop..., không chỉ được thỏa thích, mở mang tầm mắt với các loại tạp chí môi trường như: Rừng Xanh, TUNZA..., ngó ngang với



Ở RuA Coffee những mầm xanh, những cây hoa và hình ảnh các động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng luôn hiện hữu như thế này.



► Muôn Màu Cuộc Sống

bản đồ Việt Nam tuyệt đẹp làm từ gỗ tái chế, “nhức nhối” với những hình ảnh về trái đất trong cơn bão biến đổi khí hậu và danh sách các động vật sắp tuyệt chủng trong sách đồ Việt Nam... mà bạn còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các khách mời vốn là diễn giả, chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, hoặc những người nổi tiếng cổ vũ cho các chiến dịch “xanh”.

Bạn có thể thực sự bắt tay vào hành động vì môi trường. Đây nhé, ngoài việc tích cực tham gia vào những chiến dịch môi trường lớn như: “Nào cùng tắt - bật tương lai, tắt đèn - vì môi trường, tắt đèn - vì Trái đất”, “Hành trình G60+”, “Green tour” ..., ở các quán cà phê “xanh” còn có nhiều chương trình cổ vũ hành động rất thú vị:

Đến quán bằng xe đạp hoặc xe buýt? Rất tuyệt vời, sẽ được một phiếu giảm giá 10%.

Mang theo một món đồ cũ không dùng nữa, sẽ đổi được một phiếu với mức giá tương đương. Đây là cách để tiết kiệm hiệu quả vì những người đang thiếu thốn.

Thùng mì tôm sau khi mua về thường bị vứt đi, ở đây, chúng nhanh chóng trở thành những tấm thiệp xinh xắn, những vật trang trí đủ kiểu dáng để

thương như ngôi nhà nhỏ, cây đàn, tách cà phê... Đặc biệt hơn, trên mỗi tấm thiệp còn hé lộ một bí quyết nhỏ để bạn “sống xanh” như: “Hãy tận dụng dầu ăn thừa, chúng có thể trở thành loại xà phòng rất hữu ích”. Tận dụng chính là cách tiết kiệm ý nghĩa nhất.

Sài Gòn không thiếu những nơi giải trí sang trọng, lãng mạn, nhưng hãy thử dành một buổi sáng cùng bạn bè nhâm nhi tách cà phê tại một quán cà phê “xanh”, cùng những việc làm nhỏ thật ý nghĩa, để cảm nhận rằng “sống xanh” không chỉ là tận hưởng cuộc sống mà còn là biết yêu quý những gì mà thiên nhiên ban tặng. □



Eco Drynks Coffee Shop còn là nơi tiếp nhận các ý tưởng xanh cho các câu lạc bộ môi trường



Thiệp làm từ... thùng mì, với khẩu hiệu bảo vệ môi trường



Chậu hoa làm bằng giấy báo ... hoặc chai thủy tinh



Những lời tâm sự rất gần gũi về môi trường gửi đến khách

GreenBiz 2011 – Những giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam (Tiếp trang 5)

xanh – tổng quan hiện trạng giao thông đô thị tại Việt Nam; hiện trạng và dự báo năng lượng ở Việt Nam; thành phố bền vững và phát triển đô thị dài hạn – phát triển và sử dụng vật liệu xanh cùng với áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong công trình...

Song song đó là Triển lãm GreenBiz 2011 với 80 gian hàng trưng bày giới thiệu các công nghệ sản phẩm của các doanh nghiệp xanh đến từ các tổ chức SNV, Swedish CENTEC Việt Nam, Ubifrance (Ngành đoàn Doanh nghiệp Pháp) và các Tập đoàn đa quốc gia như Siemens, Jardines Matheson, Philips, Shell, Schneider Electric, Ariston, Alstom, Dragon Capital, Akzo Nobel, Gyproc Việt Nam, Holcim... Các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu gồm Phần Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển cũng tham gia triển lãm giới thiệu công nghệ của gần 20 doanh nghiệp xanh. □

THÁI AN